

Số: /TB-SXD

Đồng Nai, ngày tháng năm 2023

THÔNG BÁO

V/v niêm yết công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát thủ tục hành chính.

Căn cứ Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng.

Nhằm công khai, minh bạch thủ tục hành chính theo quy định để tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong việc liên hệ giải quyết thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng thông báo niêm yết, công khai thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng tại Trung tâm hành chính công tỉnh, tại bảng niêm yết TTHC và trên Trang thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ: <http://sxd.dongnai.gov.vn>, mục thủ tục hành chính.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; Ban quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học; UBND cấp huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh, tổ chức niêm yết, công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị, địa phương tại trụ sở làm việc, trên Trang thông tin điện tử và Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của đơn vị, địa phương; triển khai tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính cho người dân theo quy định tại Quyết định này. Các nội dung khác của các thủ tục hành chính này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021 và Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh (Đã được cập nhật công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia (<https://dichvucong.gov.vn>) và Cổng dịch vụ công tỉnh Đồng Nai (<https://dichvucong.dongnai.gov.vn>)).

Đồng thời, đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai; Ban quản lý khu công nghệ cao công nghệ sinh học và các cơ quan, đơn vị có liên quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục hành chính, căn cứ cơ cấu tổ chức, quy chế làm việc của đơn vị và theo chức năng, nhiệm vụ được phân công chịu trách nhiệm rà soát, khẩn trương trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình

điện tử để triển khai thực hiện tại đơn vị đối với các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này và các Quyết định số 3860/QĐ-UBND ngày 06 tháng 10 năm 2021; Quyết định số 923/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt quy trình điện tử, đề nghị các đơn vị, địa phương chủ động phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông để cập nhật nội dung quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị, địa phương lên phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh, kết nối tích hợp DVC trực tuyến đủ điều kiện với Cổng DVC của tỉnh, Cổng DVC Quốc gia để triển khai thực hiện tại đơn vị mình.

Sở Xây dựng thông báo đến các đơn vị, địa phương và các tổ chức, cá nhân có liên quan biết, thực hiện thủ tục hành chính theo quy định./.

(Đính kèm Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày 07/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh).

Nơi nhận:

- VP.UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các khu công nghiệp;
- Ban Quản lý Khu công nghệ cao CNSH;
- UBND các huyện, thành phố;
- Các phòng chuyên môn thuộc Sở;
- Đăng trên Trang TTĐT SXD;
- Lưu: VT, VP. Mai

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Đỗ Thành Phương